

09/11/2023

## **Câu Lạc Bộ Toán Học High Clarkston Bổ Sung 37 Thành Viên Mới trong Buổi Lễ Lấy Cảm Hứng Từ Gia Đình**

Câu Lạc Bộ Toán Học Của Clarkston High School đã tổ chức lễ bổ sung 37 thành viên mới tại buổi lễ giới thiệu nhập môn thường niên vào ngày 6 tháng 11. Bằng việc nhấn mạnh đến bầu không khí gia đình của câu lạc bộ, Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Toán Học Afomia Legesse đã nói về tầm quan trọng của toán học trong cuộc sống hàng ngày và vai trò của câu lạc bộ trong việc thúc đẩy một cộng đồng hỗ trợ học thuật. Câu lạc bộ cam kết trao quyền cho học sinh thông qua việc dạy kèm, các cuộc thi và dịch vụ cộng đồng, chuẩn bị cho các em một tương lai về trách nhiệm toàn cầu và tinh thần đồng đội.

“Toán học ở khắp mọi nơi, định hình cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Câu lạc bộ của chúng tôi nuôi dưỡng tình yêu toán học, sự xuất sắc trong học tập và sự gắn kết của cộng đồng. Chúng tôi không chỉ là một câu lạc bộ, chúng tôi không chỉ là một hoạt động ngoại khóa mà chúng tôi còn là một gia đình”, thầy Afomia nói. “Một câu lạc bộ mà trong đó mọi người giúp đỡ lẫn nhau và không bỏ ai lại phía sau.”

Cố vấn giảng viên của câu lạc bộ cũng ca ngợi cách tiếp cận hòa nhập của câu lạc bộ, mời các em học sinh ở mọi khả năng khám phá toán học trong một môi trường tích cực.

Thầy Rajshekar Choutapalli cho biết: “Câu Lạc Bộ Toán Học mang đến một không gian chào đón dành cho tất cả mọi người, bất kể trình độ kỹ năng của các em, để tận hưởng toán học trong một không gian không phán xét và cởi mở. Câu Lạc Bộ Toán Học khuyến khích các em học sinh tham gia vào môn toán theo hướng vui tươi và đa dạng.”

Em Abdel Mahamat, học sinh lớp 11 bày tỏ sự nhiệt tình giúp đỡ các bạn đồng trang lứa của em. Em tham gia Câu Lạc Bộ Toán Học với mục đích hỗ trợ những người đang gặp khó khăn với môn toán. Em nói: “Nếu họ gặp bất cứ khó khăn gì với bài tập về nhà, chúng em sẵn sàng giúp đỡ họ”.

Cô Hiệu Trưởng Pattie Lemelle của Clarkston High School giao cho các em học sinh mới nhập môn nhiệm vụ giúp thay đổi cách nhìn về môn toán học.

Cô nói: “Cô biết rằng [những em học sinh này] sẽ chịu trách nhiệm khơi dậy niềm đam mê đó trong các em học sinh và nhân viên không thích môn toán học. Chúng tôi trông cậy vào câu lạc bộ để dẫn dắt tất cả chúng ta đến một không gian tốt hơn liên quan đến nội dung toán học, và chúng tôi mong đợi các hoạt động mà câu lạc bộ đã lên kế hoạch cho chúng tôi trong suốt năm học này.”

Buổi lễ nhấn mạnh sứ mệnh của câu lạc bộ là vượt trội trong toán học và xây dựng sự kết nối lâu dài giữa các học sinh.

Để xem các hình ảnh của buổi lễ giới thiệu nhập môn, xem tại: <https://flic.kr/s/aHBqjB2FUA>